

สำเนา
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
 สมัยสามัญ สมัยแรก
 ครั้งที่ 1/2560
 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายคำ บรรดาศักดิ์	ประธานสภา อบต.	คำ บรรดาศักดิ์	
2	นายนิติชา กล้าหาญ	รองประธานสภา อบต.	นิติชา กล้าหาญ	
3	นางสุกัญญา บัวสำราญ	เลขานุการสภา อบต.	สุกัญญา บัวสำราญ	
4	นายอาคม บรรดาศักดิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2	อาคม บรรดาศักดิ์	
5	นายเกียรติชัย ช่างปลุก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4	เกียรติชัย ช่างปลุก	
6	นายชาญชัย โต๊ะไธสง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4	ชาญชัย โต๊ะไธสง	
7	นายทองคุณ ไปไหน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5	ทองคุณ ไปไหน	
8	นายหวั่น กุลวงศ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5	หวั่น กุลวงศ์	
9	นายราชันย์ จันทร์วัน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6	ราชันย์ จันทร์วัน	
10	นายชาญชัย พันอินจ่อง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6	ชาญชัย พันอินจ่อง	
11	นางปราณี สมนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7	ปราณี สมนอก	
12	นายอ่อน บุญสวย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8	(ลา)	
13	นายพิสิทธิ์ โหมदनอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8	พิสิทธิ์ โหมदनอก	
14	นายณัฐวุฒิ การขังัด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9	ณัฐวุฒิ การขังัด	
15	นางนริศรา บุษย์ศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9	นริศรา บุษย์ศรี	
16	นางลูกชิ้น พิมพ์อุบล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10	ลูกชิ้น พิมพ์อุบล	
17	นายพงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10	พงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายหมาก สมนอก	นายก อบต.โพนทอง	หมาก สมนอก	
2	นายวรกร เขียนนอก	รองนายก อบต.โพนทอง	วรกร เขียนนอก	
3	นางสาลินี บุคตาวงค์	รองนายก อบต.โพนทอง	สาลินี บุคตาวงค์	
4	นายกิตติ กิ่งแก้ว	เลขานุการนายก อบต.โพนทอง	กิตติ กิ่งแก้ว	
5	นายสุทิน พลเมืองดี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	สุทิน พลเมืองดี	
6	สตอ.ปรีชา ทวยจันทร์	รอง สว.สส.สภ.สีดา	สตอ.ปรีชา ทวยจันทร์	
7	นายมานะ ศิลป์ประกอบ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	มานะ ศิลป์ประกอบ	
8	นางสาวกรรณิกา วงศ์ราชา	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรณิกา วงศ์ราชา	
9	นายติมเหลง สีนอก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4	ติมเหลง สีนอก	

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
10	นายดุสิต ขาวดี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5	ดุสิต ขาวดี	
11	ด.ต.นิติภูมิ ทองโสม	สายตรวจประจำตำบลโพหนอง	ด.ต.นิติภูมิ ทองโสม	
12	นางสุนทร ประยูรสิงห์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุนทร ประยูรสิงห์	
13	น.ส.พินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	พินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว เลขาธิการสภาฯ จึงเชิญประธานสภาฯ จุद्धรูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ 1

ประธานสภาฯ

รองประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มอบหมายรองประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่อง แจ้งเตือนการหลอกลวงประชาชนเข้าร่วมโครงการเงินกู้รายละ 1 ล้านบาท ด้วยปรากฏข่าวสารในหลายพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ว่ามีบุคคล/กลุ่มบุคคลมีการเคลื่อนไหวด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่อประชาชนรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเพื่อการเกษตร ผ่านศูนย์วิสาหกิจชุมชนเวียงคำฟ้า กระนวน จังหวัดขอนแก่น หรือชุมชนพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทย โดยให้ประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกเงินกู้ รายละ 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท/ปี ไม่มีหลักประกัน อ้างแหล่งทุนต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3.6 แสนล้านบาท และได้แอบอ้างว่า เงินทุนต่างประเทศดังกล่าว จำนวน 1 แสนล้านบาท ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าถูกต้อง ตามกฎหมายแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต จึงขอความร่วมมือทุกท่าน แจ้งเตือนประชาชนว่าการดำเนินการ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในลักษณะดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงประชาชน อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด และหากพบเห็นผู้มีพฤติกรรมในทางมิชอบดังกล่าว เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ ให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฯ ทราบทันที

1.2 เรื่อง ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง ด้วยสำนักพระราชวังได้เปิดห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบูรพกษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าชมเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. และปิดทำการทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ นักช้ตฤกษ์โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่าย

1.3 เรื่อง เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ

สำนักทะเบียนอำเภอสีดา จะเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ ในวันที่ 4, 11, 18, 25 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 4 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับราษฎร และเด็กนักเรียนในการจัดทำบัตรประชาชน จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

1.4 เรื่อง สรุปร้อยโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย

จากการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 14/2558 วันที่ 24 ธ.ค. 58 ได้เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย เพื่อการผลิตทางการเกษตร รูปแบบใหม่และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรที่มีความยั่งยืน ต่อมาคณะกรรมการธนาคารในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 ม.ค. 59 ได้เห็นชอบให้ธนาคารปรับปรุงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย เป็นโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย และอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจากเดิม 50,000 ล้านบาท เป็น 72,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเกษตรที่ดีให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปรับตัวเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตร
3. เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4. เพื่อก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในภาคชนบทเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบการ SME มีประสบการณ์ และดำเนินธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลประกอบการดี อยู่ในไทยและต้องไม่เป็นธุรกิจที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือสร้างภาวะมลพิษ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม
2. เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน และการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชน ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตร
3. เป็นผู้ประกอบการภาคเกษตรเกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตใหม่ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม หรือรักษาศิลปวัฒนธรรม หรือพลังงานสะอาด หรือผลิตอาหารปลอดภัย
4. เป็นสถาบันการเงินชุมชน ที่กู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการเป็นทุนให้กู้แก่สมาชิก

วงเงินสินเชื่อ/กำหนดวงเงินกู้ วงเงินสินเชื่อ 72,000 ล้านบาท วงเงินกู้อย่างไม่เกิน 20 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ จัดทำหนังสือกู้เงินและจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งแต่ปีที่ 1 – 7 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามประเภทของ ลูกค้าผู้กู้แต่ละรายในอัตรา MRR หรือ MLR แล้วแต่กรณี

วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจภาคการเกษตรหรือที่เกี่ยวข้องเนื่องภาคเกษตร
2. เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบธุรกิจภาคการเกษตรหรือที่เกี่ยวข้องเนื่องภาคเกษตร
3. เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ (Refinance) ของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการเป็นทุนให้กู้แก่สมาชิกผ่านสถาบันการเงินชุมชน

กำหนดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้

1. กรณีขอกู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนกำหนดเวลาชำระเงิน กู้ไม่เกิน 12 เดือน
2. กรณีขอกู้เงินเป็นค่าลงทุนกำหนดให้ชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 10 ปี

หลักประกันเงินกู้

1. ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคารเป็นลำดับแรก
2. กรณีมีเหตุอันควร ผ่อนผัน กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดิน นพพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวนเป็นหลักประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนวน
3. กรณีใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป ค่าประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
4. กรณีใช้บุคคลรับรองรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกันให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
5. กรณีที่ใช้หลักประกันเงินฝากและหรือจำนวน แล้วไม่เพียงพอ ให้สามารถบสย. ค่าประกันได้ตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร

ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาสีดา 044-329055 ต่อ 30-31 สาขาอ้อยบัวลาย 044-495151 หรือ ฝ่ายสินเชื่อบุคคล โทร 02-558-6231 ต่อหมายเลขภายใน 8211, 8208, 8209, 8210, 8169, 8178, 6249, 8204

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้ช่วยกันตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ว่ามีข้อความใดขาดตกบกพร่อง ที่จะแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มี

-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองตั้งขึ้นพิจารณา
เสร็จแล้ว

-

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

ประธานสภาฯ

5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

ผู้บริหารได้ยื่นเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการขุดลอกเหมืองหนองพลวง ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ขอเชิญท่านนายก ชี้แจง

นายก อบต.

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง รวมงบประมาณตั้งจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 25,877,000 บาท โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้พิจารณาจัดสรร งบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตำบลโพหนอง ด้านบริหารทั่วไป ด้านการรักษา ความสงบภายใน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการเกษตร ตลอดจนจนถึงด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และตามนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ที่ได้ แลกเปลี่ยนกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้ กำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อขจัดทุกข์ บำรุงสุข ขจัดความเดือดร้อนของ ประชาชนให้ทุกคน มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาสู่ ชีวิตสู่สังคมคุณภาพชีวิต ซึ่งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ตั้งไว้ ด้านโครงสร้างพื้นฐานบประมาณที่น้อย ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน จึงขอแลกเปลี่ยนให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนถึงหลักการ เหตุผล ดังนี้

สถานะการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง มีเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จำนวนเงิน 8,798,577.49 บาท จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 จำนวนเงิน 175,300 บาท คงเหลือเงินสะสม จำนวนเงิน 8,623,277.49 บาท เพื่อให้การ ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนใน ท้องถิ่น รวมตลอดถึงการดำเนินการต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 175,300 บาท เพื่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงิน สะสม ตามโครงการดังต่อไปนี้

โครงการขุดลอกเหมืองหนองพลวง – ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 จึงเรียน มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง พิจารณาอนุมัติต่อไป

นายวรากร เขียนนอก
(รองนายก อบต.)

ชี้แจงเพิ่มเติม หลักการและเหตุผล ประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 หลักการ งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 175,300 บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ยอดรวม 175,300 บาท เหตุผลเพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม จึงขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พิจารณออนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เน้นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

2. ได้ส่งเงิน สมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

3. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่องหน้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินสะสม 8,798,577.49 บาท

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 โครงการขุดลอกเหมืองหนองพลวง – ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 สภาเพิ่มเติม เป็นลำห้วยตามธรรมชาติ ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ขออนุมัติ ขุดลอกลำห้วยให้มีขนาดปากกว้าง 9.00 เมตร ก้นกว้าง 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ยอีก 1.00 เมตร ความลาดเอียง 1/1.5 ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 4,770 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 วางท่อจำนวน 9 ท่อน และเสริมท่อเดิม 1 ท่อน รวมวางท่อ จุดที่ 1 จำนวน 10 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ จุดที่ 2 วางท่อ จำนวน 8 ท่อน และเสริมท่อเดิม 4 ท่อน รวมวางท่อ จุดที่ 2 จำนวน 12 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดฯ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่าย 175,300 บาท เนื่องจากโครงการเดิมของบ้านหนองพลวงที่ได้จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว มีปัญหา อุปสรรค ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะเจ้าของพื้นที่ข้างเคียงที่มีพื้นที่อยู่ติดกับจุดบริเวณที่จะดำเนินโครงการ ไม่ยินยอมให้ทาง อบต.โพนทอง เข้าดำเนินโครงการ เพราะเกรงว่า

/จะเกิดการลุกเข้าเข้าไปในพื้นที่ของตนเอง.....

	<p>จะเกิดการลู่เข้าเข้าไปในพื้นที่ของตนเอง เจ้าของพื้นที่ข้างเคียงเป็นคนตำบล โนนประดู่ ซึ่งคณะผู้บริหารได้ไปทำการชี้แจงแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับการยินยอม ทำให้โครงการขุดลอกคลองจากเหมืองคลองอีสานเขียว – เหมืองหนองพลวง ไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น ผู้บริหาร จึงได้เสนอโครงการนี้ เพื่อที่จะช่วยเร่งการระบายน้ำ กรณีเกิดปัญหาน้ำท่วมที่มีปริมาณน้ำมาก ๆ จะทำให้เกิดประโยชน์กับบ้านหนองพลวง บ้านโพนทอง และบ้านแท่น</p>
นายก อบต.	<p>โครงการขุดลอกคลองจากเหมืองคลองอีสานเขียว – เหมืองหนองพลวง เมื่อครั้งที่ผ่านมติที่ประชุมสภาฯ แล้ว ได้ ลงไปประสานกับเจ้าของพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 7 ราย 4 ราย ยินยอมให้ดำเนินการ 3 ราย ไม่ยินยอมให้ดำเนินการ ครั้งหลังสุดไปเจรจาอีกครั้ง ก็ไม่ยินยอม จึงได้เสนอโครงการนี้เพื่อให้ต่อเนื่องกับโครงการของทาง อบจ. ที่ได้ดำเนินการไว้ ถ้าดำเนินการ น้ำก็จะมีทางไหลมา</p>
ประธานสภาฯ	<p>มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอ มติที่ประชุม</p>
มติที่ประชุม	<p>มติอนุมัติโครงการขุดลอกเหมืองหนองพลวง – ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 175,300 บาท ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง</p>
ประธานสภาฯ	<p>5.2 ยุติพิจารณาเรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (แหล่งน้ำบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ขอเชิญท่านนายก ชี้แจง</p>
นายก อบต.	<p>ชี้แจง พื้นที่ที่จะดำเนินการพัฒนาแหล่ง คือที่หนองม่วงสาธารณประโยชน์ ซึ่งท่าน สมาชิกสภาฯ บ้านหนองพลวงได้ประสานไปที่ กรมพัฒนาที่ดิน ในส่วนของกรม พัฒนาที่ดินได้ประสานกลับมาเพื่อขอให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เนื้อที่ ตรงนี้ ประมาณ 15 ไร่ ถ้าบริเวณพื้นที่ตรงนี้ได้รับการพัฒนา เราก็คจะมีแหล่งน้ำใน พื้นที่เพิ่มมากขึ้น</p>
ปลัด อบต.	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ตามที่หน่วยสำรวจ – ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้มาทำการสำรวจสภาพ พื้นที่แหล่งน้ำบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 หนองม่วงสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีเนื้อที่ ประมาณ 15 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ซึ่งเน้นการขอรับ การสนับสนุน งบประมาณ จากส่วนราชการอื่น เพื่อให้เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ ขั้นตอนการดำเนินการจะต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ และจากมติประชาคม หมู่บ้าน ดังนั้น ผู้บริหารจึงได้เสนอเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณา</p>
นายพงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก (ส.อบต.ม.10)	<p>โครงการนี้ จัดทำเพื่อของบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ เพื่อทำการเกษตร จึงได้ประสานผ่านท่าน นายก ให้ช่วยทำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาฯ</p>
ประธานสภาฯ	<p>มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอ มติที่ประชุม</p>
มติที่ประชุม	<p>มติเห็นชอบให้กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่บ้าน หนองพลวง หมู่ที่ 10 ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง</p>

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

6.1 เรื่องปรึกษาหารือกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยแรกของปี 2561 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง

เลขานุการสภาฯ

ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุม สามัญประจำปีของแต่ละสมัย ในปีนั้น วันเริ่ม สมัยประชุม สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของแต่ละปี

ประธานสภาฯ

จึงขอปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ใน เรื่องของการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและสมัยแรกของปีถัดไป

มติที่ประชุม

มติกำหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2561 เริ่มตั้งแต่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560 จำนวน 4 สมัย สมัยสามัญ สมัยแรก 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 16 - 30 เมษายน 2560
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 14 - 28 สิงหาคม 2560
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 17 - 31 ตุลาคม 2560
ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภาฯ

6.2 เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ปลัด อบต.

ชี้แจง รายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2560

รายรับจริง

ประมาณการตามข้อบัญญัติฯ 2560	25,877,000	บาท
หมวดภาษีอากร	5,687.70	"
หมวดภาษีจัดสรร	2,465,864.95	"
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	30,763	"
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	55,783.94	"
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	40,560	"
เงินอุดหนุนทั่วไป	6,295,242	"
รวมรายรับจริง	8,893,901.59	"

รายจ่ายจริง

ประมาณการตามรายจ่ายตามข้อบัญญัติฯ 2560	25,877,000	"
หมวดงบกลาง	2,066,722.24	"
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,105,320	"
หมวดค่าตอบแทน	42,129	"
หมวดค่าใช้สอย	1,056,247.41	"
หมวดค่าวัสดุ	164,731.32	"
หมวดค่าสาธารณูปโภค	91,389.42	"
หมวดเงินอุดหนุน	500,000	"

/หมวดค่าครุภัณฑ์.....

หมวดค่าครุภัณฑ์	-	บาท
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000	”
รวมรายจ่ายจริง	7,116,539.39	”
คงเหลือ (รายได้จริง หัก รายจ่ายจริง)	1,777,362.20	”
หมายเหตุ		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559	8,161,495.67	”
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559	10,275,957.49	”
บวก เงินสะสมรับระหว่างปี	5,093.62	”
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (1ตุลาคม 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)	1,195,400	”
คงเหลือ	8,797,351.11	”

ประธานสภา
 นายนิติชา กล้าหาญ
 (รองประธานสภาฯ)
 นายวรากร เขียนนอก
 (รองนายก อบต.)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่
 แจ้งเรื่องถนนขาดช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา มีขาดอยู่ จำนวน 2 จุด ดำเนินการไปแล้ว
 1 จุด ยังเหลืออีก 1 จุด ยังไม่ได้ดำเนินการ อยากรุ้ให้นำดินไปถม
 สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากช่วงนั้นรถถอยเข้าไม่ได้ ตามที่ได้ปรึกษาหารือกัน
 ว่ามีจุดไหนที่จะต้องดำเนินการซ่อมแซม ในส่วนที่จะต้องดำเนินการก่อน ก็จะได้
 มอบหมายช่างให้ไปดำเนินการสำรวจ

นายก อบต.
 ตามที่ได้ให้ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ ได้ลงไปตรวจดูว่ามีจุดใดที่จะต้องดำเนินการ
 ถ้าเป็นจุดเล็ก ๆ ก็ดำเนินการให้ ถ้าเป็นจุดใหญ่ ก็จะพิจารณาอีกที

นายนิติชา กล้าหาญ
 (รองประธานสภาฯ)
 นายวรากร เขียนนอก
 (รองนายก อบต.)

หนองใหญ่บ้านแท่น เป็นไปได้หรือไม่ ว่าจะมีจุดรับน้ำ ทำประตูเปิด - ปิดน้ำ เพราะ
 ถ้าไม่มีประตูเปิด - ปิด น้ำก็จะลดลง จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะทำประตูเปิด - ปิดน้ำ
 จุดทิศเหนือของหนองใหญ่ มีทางน้ำเข้า 2 จุด ก็จะได้ลงไปสำรวจว่าจะมีแนวทางใด
 ที่เหมาะสม ในกรณีน้ำท่วมหรือฝนแล้ง

นายพงศสิทธิ์ อ้วนนอก
 (ส.อบต.ม.10)
 ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ถ้าเป็นไปได้
 อยากรุ้ให้สะดวก รวดเร็ว กว่านี้

นายพิสิทธิ์ โหมदनอก
 (ส.อบต.ม.8)
 โครงการจากบ้านใต้ไปบ้านมะค่า เจ้าของที่ยินยอมที่จะยกให้เป็นที่สาธารณะแล้ว
 อยากรุ้ให้เร่งไปดำเนินการโครงการนี้

นายวรากร เขียนนอก
 (รองนายก อบต.)

ตอนนี้เงินงบประมาณที่เข้ามา คงเหลืออยู่ล้นกว่าบาท ตอนนี้จะเริ่มดำเนินโครงการ
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าฝาย มข. 27 บ้านโพนทอง และโครงการถนน
 หินคลุก

ประธานสภาฯ
 มีสมาชิกสภาฯ หรือท่านผู้ใด มีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ) สุกัญญา บัวสำราญ ผู้จัดรายงานการประชุม
 (นางสุกัญญา บัวสำราญ)
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

/(ลงชื่อ).....

- | | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| (ลงชื่อ) | ณัฐวุฒิ การชังต์
(นายณัฐวุฒิ การชังต์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 | ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม |
| (ลงชื่อ) | พิสิทธิ โหมदनอก
(นายพิสิทธิ โหมदनอก)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 | คณะกรรมการฯ |
| (ลงชื่อ) | ปราณี สมนอก
(นางปราณี สมนอก)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 | เลขานุการคณะกรรมการฯ |
| (ลงชื่อ) | คำ บรรดาศักดิ์
(นายคำ บรรดาศักดิ์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง | ผู้รับรอง |